

## BÁO CÁO

### Về việc khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất trong giải quyết TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

#### I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN

##### 1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Thực hiện kế hoạch Cải cách hành chính (CCHC), kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 của tỉnh, huyện triển khai, Đảng ủy, chính quyền xã đã quan tâm chỉ đạo sâu sát, xây dựng và ban hành cụ thể bằng các kế hoạch, chỉ tiêu cụ thể để thực hiện hiệu quả công tác CCHC nói chung và việc kiểm soát thủ tục hành chính, hoạt động của bộ phận Một cửa nói riêng. Đó là kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 17/01/2022 về cải cách hành chính năm 2022, Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 02/3/2022 về kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử năm 2022 trên địa bàn xã Sơn Tây.

Các kế hoạch trên được triển khai đến cán bộ, công chức xã, cán bộ thôn và các cơ quan đơn vị trên địa bàn xã thông qua hội nghị đầu năm, giao ban hàng tuần, tháng. Duy trì tốt hoạt động của bộ phận Một cửa, một cửa liên thông

- Việc khắc phục các tồn tại, hạn chế sau kiểm tra, thanh tra, giám sát và thẩm định chỉ số CCHC được chỉ đạo bằng kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 18/02/2022 của UBND xã, cụ thể từng chuyên môn liên quan, phụ trách các tiêu chí tự khắc phục những nội dung còn tồn tại, báo cáo cho văn phòng tổng hợp. Thường xuyên nhắc nhở, đôn đốc việc khắc phục tồn tại, hạn chế, đồng thời khuyến khích cán bộ công chức đưa ra ý tưởng sáng tạo, cách làm hay để nâng cao chỉ số CCHC.

##### 2. Công khai thủ tục hành chính:

- Việc cập nhật và niêm yết, công khai TTHC được thực hiện thường xuyên, kịp thời, đầy đủ. Niêm yết bằng các hình thức như: tại Bảng niêm yết tại Bộ phận “Một cửa”, tại chuyên mục trên trang thông tin điện tử xã, và trên loa phát thanh của xã, thôn.

- Về công khai và đăng nhập TTHC trên cơ sở dữ liệu quốc gia:

- Truyền thông về TTHC.

Thực hiện kế hoạch truyền thông về thủ tục hành chính, các thủ tục hành chính đều được cập nhật kịp thời, niêm yết công khai và thông tin thường xuyên trên các hệ thống truyền thanh, hội họp để người dân nắm. Đặc biệt đội ngũ cán bộ, công chức luôn sẵn sàng hỗ trợ, hướng dẫn để người dân, doanh nghiệp dễ giao dịch.

### **3. Rà soát đơn giản hóa thủ tục hành chính**

- Vướng mắc trong thực hiện việc rà soát, đánh giá TTHC của cơ quan, đơn vị, địa phương...

Việc thực hiện rà soát thủ tục hành chính tại xã được thực hiện thường xuyên, hàng năm trên tất cả các lĩnh vực phát sinh thủ tục hồ sơ. Tuy nhiên qua rà soát có phát hiện các vấn đề bất cập tuy nhiên chưa nhiều, chưa có đầu tư sâu cả về thời gian, trí tuệ cũng như chiều sâu nghiên cứu để đề xuất điều chỉnh, bổ sung cho Thủ tục, bộ thủ tục.

- Thực hiện rà soát đối với các TTHC còn hiệu lực thi hành từ 01/01/2020 đến 31/3/2022 theo biểu mẫu sau đây: *(có biểu kèm theo)*

### **4. Tiếp nhận, xử lý, phản ánh kiến nghị về TTHC:**

- Tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức trong giải quyết TTHC

Cán bộ công chức trực tiếp giải quyết TTHC đều có tinh thần làm việc nghiêm túc, chuyên nghiệp, có thái độ phục vụ nhân dân chu đáo, nhiệt tình, hướng dẫn cụ thể để người dân, doanh nghiệp hiểu được thủ tục và quy trình giải quyết.

- Việc xử lý các kiến nghị liên quan đến giải quyết TTHC.

Trong thời gian qua, việc tiếp nhận và giải quyết hủ tục hành chính được thực hiện theo quy trình tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, gần như 100% thủ tục đều được giải quyết trước và đúng hạn, trong quá trình giải quyết các vướng mắc đều được tập trung tháo gỡ, vì vậy mà người dân, doanh nghiệp rất hài lòng, những thắc mắc nhờ đều được hướng dẫn chu đáo ngay tại bộ phận, bên cạnh đó lãnh đạo UBND xã cũng như các Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBMTTQ và các đoàn thể cũng rất quan tâm trong việc tuyên truyền CCHC và truyền thông TTHC nên không có các kiến nghị liên quan.

### **5. Thực hiện TTHC trên môi trường điện tử (việc sử dụng các phần mềm liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính...):**

Hiện nay xã đang sử dụng các phần mềm để giải quyết thủ tục hành chính như: Phần mềm hành chính công, phần mềm hộ tịch. Các phần mềm dễ sử dụng, dễ thao tác và phối kết hợp giữa các bộ phận liên quan.

### **6. Bố trí các điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính**

- Về cơ sở vật chất, trang thiết bị ...; bố trí cán bộ, công chức.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã được bố trí ở vị trí tầng 1 gần cổng vào cơ quan, người dân dễ liên hệ. Có diện tích 60m<sup>2</sup>, không gian rộng, thoáng

mát, có bố trí đầy đủ ghế ngồi, bàn uống nước, bàn ghi, quầy làm việc, máy vi tính, scan, in. còn thiếu máy photo. Có 7 cán bộ, công chức là thành viên, trong đó có 5 người làm việc thường xuyên tại bộ phận. 100% có trình độ đại học và được đào tạo đúng chuyên ngành liên quan, có năng lực xử lý công việc.

- Chế độ hỗ trợ: Hiện nay xã đang thực hiện chi trả 300.000 đồng/người/tháng.

## **7. Nội dung khác:**

- Việc đề xuất sáng kiến để thực hiện TTHC; Không

- Việc triển khai thực hiện các nội dung theo Kế hoạch số 223/KH-UBND ngày 30/6/2021 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh. *Trong đó lưu ý nêu các khó khăn trong gắn kết việc số hoá hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC với quá trình tiếp nhận, xử lý TTHC tại Bộ phận Một cửa; quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ việc đơn giản hoá trong chuẩn bị, tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; đổi mới, nâng cao hiệu quả, năng suất lao động của Bộ phận Một cửa; giám sát, đánh giá chất lượng giải quyết TTHC theo thời gian thực trên cơ sở ứng dụng công nghệ mới ...;*

Cơ sở vật chất về máy móc thiết bị công nghệ đã được trang bị từ lâu, nay đã xuống cấp.

Năng lực trình độ của đội ngũ cán bộ, công chức còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng kịp với khoa học, công nghệ.

Dữ liệu từ nhiều năm trước, khối lượng nhiều, qua quá trình lưu giữ đã bị thất lạc, không còn đầy đủ thông tin, khi tích hợp lên các hệ thống ứng dụng cần có thời gian, công sức để thực hiện.

- Khó khăn trong triển khai các nội dung cải cách TTHC theo mục **III**, Phụ lục kèm theo Kế hoạch số 520/KH-UBND ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh về cải cách hành chính tỉnh năm 2022); đề nghị đối chiếu, soát xét các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai;

Các chỉ tiêu yêu cầu tỷ lệ quá cao. Ví dụ như tỷ lệ dịch vụ công mức độ 3, 4 và số hóa TTHC.

Cơ sở vật chất tại xã vẫn còn khó khăn, hạn chế; Chế độ, chính sách chi trả cho đội ngũ cán bộ, công chức tiếp nhận và trả kết quả TTHC vẫn còn thấp.

Tuy đã tập trung tuyên truyền nhưng mức độ nắm bắt công nghệ thông tin và quy trình thủ tục hành chính vẫn còn rất hạn chế, gây khó khăn trong giải quyết các thủ tục qua môi trường mạng.

- Nội dung khác có liên quan: Không

## **II. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT:**

### **1. Đối với Trung ương. Không**

## 2. Đối với tỉnh.

- UBND tỉnh; Ban hành Thủ tục hành chính ngắn gọn, dễ thực hiện, dễ hiểu.

- Các cơ quan Trung ương;

- Văn phòng UBND tỉnh: Kịp thời hỗ trợ về kỹ thuật và các vấn đề liên quan đến Công nghệ thông tin khi cơ sở cần sự hỗ trợ để sử dụng các phần mềm.

- Các sở, ban, ngành: Không

- Khác...Không

Trên đây là báo cáo khó khăn, vướng mắc trong thực hiện TTHC và cơ chế Một cửa của UBND xã Sơn Tây trình UBND huyện biết có hướng chỉ đạo trong thời gian tới./.

### ***Nơi nhận:***

-UBND huyện Hương Sơn;

-Chủ tịch, các PCT UBND xã;

-Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Cao Văn Đức**

**Phụ lục 2**

**TÊN ĐƠN VỊ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**BIỂU THỐNG KÊ CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA**  
*(Ban hành kèm theo Báo cáo số...../.....ngày ....tháng 5 năm 2022)*

<b>TT</b>	<b>Đơn vị</b>	<b>Đã thành lập Bộ phận một cửa riêng/chung</b>	<b>Số lượng CB,CC,VC trực tại Bộ phận một cửa</b>	<b>Số lượng máy tính (để bàn, laptop)</b>	<b>Mạng wifi (có/không)</b>	<b>Số lượng máy scan</b>	<b>Số lượng máy in</b>	<b>Số lượng máy phô tô copy</b>	<b>Ghi chú</b>
1	UBND Xã Sơn Tây	Riêng	7	5	có	2	5	0	
2									
...									

**NGƯỜI LẬP BIỂU**

**THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ**

**Phụ lục 1**

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
XÃ SƠN TÂY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**BIỂU RÀ SOÁT ĐỐI VỚI CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÒN HIỆU LỰC THI HÀNH TỪ 01/01/2020 ĐẾN 31/3/2022**  
*(Ban hành kèm theo Báo cáo số...../.....ngày ....tháng 5 năm 2022)*

STT	Tên TTHC	Thuộc lĩnh vực	Thực hiện liên thông		Nếu chưa thực hiện liên thông, tiến hành rà soát số TT có thể thực hiện liên thông cùng cấp hoặc liên thông giữa các cấp chính quyền được hay không?		
			Số thủ tục liên thông cùng cấp	Số thủ tục liên thông giữa các cấp chính quyền	Số thủ tục không thực hiện được liên thông	Số thủ tục thực hiện được liên thông cùng cấp	Số thủ tục thực hiện được liên thông giữa các cấp chính quyền
1	Thông báo thành lập Tổ hợp tác	Kế hoạch và đầu tư <i>(Kèm theo QĐ số 67/QĐ-UBND ngày 08/1/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh)</i>					x
2	Thông báo thay đổi Tổ hợp tác	Kế hoạch và đầu tư					x
3	Thông báo chấm dứt hoạt động của Tổ hợp	Kế hoạch và đầu tư					x

	tác						
4	Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa	Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Kèm theo QĐ số 620/QĐ-UBND ngày 20/2/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh) –					X
5	Xác nhận hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích	Nông nghiệp và phát triển nông thôn					X
6	Giải quyết khiếu nại	Giải quyết khiếu nại, tố cáo (Kèm theo QĐ số 1077/QĐ-UBND ngày 03/4/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh)			X		
	Giải quyết tố cáo	Giải quyết khiếu nại, tố cáo			X		
	Tiếp công dân	Giải quyết khiếu nại, tố cáo					
	Xử lý đơn	Giải quyết khiếu nại, tố cáo			X		
	Đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy	<b>LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI</b>					X

chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận	<b>(QĐ SỐ 1599 NGÀY 29/3/2021)</b>					
Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất	Lĩnh vực đất đai					X
Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân	Lĩnh vực đất đai			X		
Đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.	Lĩnh vực đất đai			X		
Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện	Lĩnh vực đất đai					X
Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất	Lĩnh vực đất đai					X
Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định	Lĩnh vực đất đai					X

	Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận						X
	Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất	Lĩnh vực đất đai					X
	Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền	Lĩnh vực đất đai					X
	Tách thửa hoặc hợp thửa đất	Lĩnh vực đất đai			X		
	Đăng ký đất đai đối với trường hợp được nhà nước giao đất để quản lý	Lĩnh vực đất đai			X		
	Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất	Lĩnh vực đất đai			X		
	Đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề	Lĩnh vực đất đai			X		
	Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với	Lĩnh vực đất đai			X		

	trường hợp có nhu cầu						
	Đăng ký đất đai lần đầu nhưng chưa có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Thủ tục mới được ban hành).	Lĩnh vực đất đai					X
		<b>TU PHÁP – HỘ TỊCH</b> <i>Quyết định 3509/QĐ-UBND ngày 30/8/2021 của UBND tỉnh</i>					
	Đăng ký khai sinh	Tư pháp – Hộ tịch			X		
	Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới	Tư pháp – Hộ tịch			X		
	Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân	Tư pháp – Hộ tịch			X		
	Đăng ký khai sinh lưu động	Tư pháp – Hộ tịch			X		
	Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi	Tư pháp – Hộ tịch	X				
	Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi	Tư pháp – Hộ tịch	X				
	Đăng ký kết hôn	Tư pháp – Hộ tịch			X		

Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới	Tư pháp – Hộ tịch			X		
Đăng ký kết hôn lưu động	Tư pháp – Hộ tịch			X		
Đăng ký khai tử	Tư pháp – Hộ tịch			X		
Đăng ký khai tử lưu động	Tư pháp – Hộ tịch			X		
Đăng ký giám hộ	Tư pháp – Hộ tịch			X		
Đăng ký chấm dứt giám hộ	Tư pháp – Hộ tịch			X		
Đăng ký nhận cha, mẹ, con	Tư pháp – Hộ tịch			X		
Đăng ký lại khai sinh	Tư pháp – Hộ tịch			X		
Đăng ký lại kết hôn	Tư pháp – Hộ tịch			X		
Đăng ký lại khai tử	Tư pháp – Hộ tịch			X		
Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch	Tư pháp – Hộ tịch			X		
Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân	Tư pháp – Hộ tịch			X		
Cấp bản sao trích lục hộ tịch	Tư pháp – Hộ tịch			X		
Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước	Tư pháp – Hộ tịch			X		

	Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước	Tư pháp – Hộ tịch			X		
	Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước láng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi	Tư pháp – Hộ tịch			X		
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận	Tư pháp – Hộ tịch			X		
	Chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được)	Tư pháp – Hộ tịch			X		
	Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch	Tư pháp – Hộ tịch			X		
	Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch	Tư pháp – Hộ tịch			X		
	Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực	Tư pháp – Hộ tịch			X		
	Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở	Lĩnh vực chứng thực			X		
	Chứng thực di chúc	Lĩnh vực chứng thực			X		
	Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản	Lĩnh vực chứng thực			X		
	Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở	Lĩnh vực chứng thực			X		

	Chứng thực văn bản khai nhận di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở	Lĩnh vực chứng thực			X		
	Cấp bản sao từ sổ gốc	Lĩnh vực chứng thực			X		
		<b>LĨNH VỰC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT</b>					
	Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật	Lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật			X		
	Thủ tục công nhận hòa giải viên	<b>LĨNH VỰC HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ</b>			X		
	Thủ tục công nhận tổ trưởng tổ hòa giải	Lĩnh vực Tư pháp – Hộ tịch			X		
	Thủ tục thôi làm hòa giải viên	Lĩnh vực Tư pháp – Hộ tịch			X		
	Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên	Lĩnh vực Tư pháp – Hộ tịch			X		
	<i>Trợ giúp khẩn cấp về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở</i>	<b>LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI</b> <i>(Theo Quyết định số 3110/QĐ-UBND ngày 08/9/2021 của UBND tỉnh</i>					X

		<i>Hà Tĩnh)</i>					
		<b>( THEO QĐ SỐ 2857 NGÀY 11/8/2021 về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID- 19)</b>					
	Hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động do đại dịch COVID – 19.	Lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội					X
	Hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp do đại dịch COVID-19	Lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội					X
	Hỗ trợ hộ kinh doanh khó khăn do đại dịch COVID-19	Lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội					X
	Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch Covid- 19	<b>LĨNH VỰC LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG</b> (Lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội)					X

	Hỗ trợ người sử dụng vốn lao động vay vốn để trả lương ngưng việc đối với người lao động phải ngưng việc do đại dịch COVID-19	Lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội						X
	Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập	<b>Lĩnh vực giáo dục đào tạo</b> <i>(Kèm theo QĐ số 2695/QĐ-UBND ngày 28/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh)</i>			X			
	Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập	Lĩnh vực giáo dục đào tạo			X			
	Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động trở lại	Lĩnh vực giáo dục đào tạo			X			
	Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập	Lĩnh vực giáo dục đào tạo			X			
	Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học	Lĩnh vực giáo dục đào tạo			X			